



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. รายงานพิเศษ: การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับ...	แนวหน้า
2. รู้จัก'นายพล'ทำนาปลูกผักทอดแห เดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสุข...	มติชน
3. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ผลितัว้เขียวสายพันธุ์ KUML	มติชน (กรอบบ่าย)
4. ไทยที่ 1 ส่งออกสินค้าเกษตรอาเซียน	ไทยรัฐ
5. ตลาดพาณิชย์ช่วยรายย่อย เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้	แนวหน้า
6. ระดมจัดตลาดนัดพาณิชย์'ทั่วไทย	มติชน
7. คอลัมน์: จับประเด็น: คลังแก้นั้นน้อกระบบแล้ว 2.1 หมื่นราย	ไทยโพสต์
8. คลังจับมืออมสิน-ธ.ก.ส. เคลียร์หนี้น้อกระบบ 21,463 ราย	แนวหน้า
9. สวนสโลว์ไลฟ์สงขลา โคนยางพาราปลูกพืชผสม ปลูกง่าย เก็บกินได้ตลอดทั้งปี	มติชน
10. คอลัมน์: โทรโข่งขยายข่าว: ใช้สมุนไพรกำจัดหนอนกระทู้ผัก	ไทยรัฐ
11. คอลัมน์: ชีพจรโลกธุรกิจ: สินค้า GI 'ทุเรียนบางนรา'	แนวหน้า

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ ระดับภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2567



นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2567 (ASEAN Regional Seminar on Weather Modification 2024) โดยมี นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวง และการบินเกษตร นายราเชน ศิลปะระยง รองอธิบดีกรมฝนหลวง และการบินเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือ และผู้แทนหน่วยงานร่วมบูรณาการเข้าร่วม ณ โรงแรมอัสคินแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้ มีประเทศสมาชิกเข้าร่วม 10 ประเทศ ที่เดินทางมาเข้าร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดัดแปรสภาพอากาศของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสมาชิกศูนย์การดัดแปรสภาพอากาศอาเซียนให้มีความรู้ และเกิดทักษะที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย จนสามารถร่วมดำเนินโครงการความร่วมมือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

และเพื่อเป็นการส่งเสริม



ความร่วมมือด้านการพัฒนา วิจัยและปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ อันเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ และสามารถนำมาปรับใช้กับเทคนิคของแต่ละประเทศได้อย่างเหมาะสม และร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานภายใต้ศูนย์การดัดแปรสภาพอากาศอาเซียน โดยจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมด้านการดัดแปรสภาพอากาศ อันเป็นเครื่องมือและกลไกสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และบรรเทาผลกระทบทางอากาศในระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของศูนย์ AWMC และประเทศไทยโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นเลขานุการถาวรของศูนย์นี้ และที่เราเสนอเป็นเจ้าภาพ ถือเป็นการดำเนินกิจกรรมแรกและเป็นการเปิดตัว ศูนย์ AWMC อย่างเป็นทางการ และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เผยแพร่เทคโนโลยีฝนหลวง อันเกิดจากพระอัจฉริยภาพด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างสมพระเกียรติ โดยประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีฝนหลวง โดยมีการทดลองและพัฒนาอย่างต่อเนื่องกว่า 55 ปี ตั้งแต่ปี 2512 ที่มีการทดลองบนท้องฟ้าครั้งแรกจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนองและสืบสานพระราชประสงค์ ในการช่วยเหลือ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 26 ตุลาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15883

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 75.99 Ad Value: 94,987.50

PRValue (x3): 284,962.50 คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียน...



ประชาชนให้น้ำใจอย่างเพียงพอ เพื่อความอยู่ดีกินดี และมีความสุขดีของประชาชนคนไทย

การร่วมมือกับนานาชาติในครั้งนี้ จะเป็นไปในรูปแบบของงานวิจัยร่วมกันเพื่อหาหนทางหาเทคนิควิธีการที่ดีกว่า ดีขึ้น หรือที่เหมาะสมกว่า ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้นักวิชาการในทุกแขนงที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์แห่งการดัดแปรสภาพอากาศได้เข้ามามีบทบาทร่วมกันใช้องค์ความรู้ที่แต่ละประเทศมี ใช้ประสบการณ์จากการเจอเจอปัญหาต่างๆ ในแต่ละพื้นที่มาแชร์กัน และกำหนดแผนการดำเนินการร่วมกัน เพื่อหาวิธีการที่จะเอาชนะความแห้งแล้ง เอาชนะสภาพอากาศที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินประชาชน ซึ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้ในที่สุด และการร่วมมือเช่นนี้ จะทำให้ศูนย์ AWMC มีความเข้มแข็งมากขึ้นต่อไป

รู้จัก'นายพล'ทำนาปลูกผักทอดแห เดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสุขที่แท้จริง'ประจวบ วงศ์สุข'

13 พฤศจิกายนทุกปีเป็น “วันแห่งความเมตตาโลก” ขณะเดียวกันคนที่รู้จักชอบพอกลือชื่อกับ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร.รท.รอง ผบ.ตร. หรือ “บักจวบ” จะทราบว่ วันนี้เป็น “วันกัลยาณมิตร”

มวลมิตรของ “บักจวบ” จะมาร่วมตัวพบปะรับประทานอาหารร่วมกัน ที่บ้านสวนกุวรี ต.लगงเหนือ อ.คอยสะเกิด จ.เชียงใหม่

สำหรับบ้านสวนกุวรี บักจวบเล่าให้ฟังว่ ชื่อที่มาจากผู้ใหญ่บ้าน เนื้อที่ 10 ไร่ ไร่ละเชือกแมงกว่

ต่อมาค่อยๆ พัฒนา แล้วทำเป็นแปลงนาปลูกข้าว บ่อปลา เลี้ยงไก่ ปลูกผักสวนครัว ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

และด้วยอานิสงส์จากการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วัราชการเป็น ร.ต.ท. สก. ภูทิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ ได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานพระตำหนัก ภูทิงคราชนิเวศน์

จึงได้ศึกษาแนวทางพระราชดำริแล้วได้น้อมนำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระองค์มาใช้ในชีวิตประจำวัน

สำหรับการทำนาข้าวที่บ้านกุวรีแห่งนี้ รับทราบในหมู่คนกลือชื่อกว่มี มอตโต “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

รท.รอง ผบ.ตร.ขยายความว่ วันที่ 12 สิงหาคม ทุกปีจะรับรู้ว่เรามาदानว่ร่วมกัน แล้ววันที่ 5 ธันวาคม ทุกปี มารว่กันเกี่ยวข้าว ซึ่งทำมา ตั้งแต่ปี 2556 แล้ว

“หลังถวายพระพร 12 สิงหาคมแต่ละปี เราจะเปลี่ยนจากชุดปกติ ชาวเป็นชุดदान่า มีพี่น้องประชาชน พ่อค้า นักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ก็ มาช่วยกัน บางปีมีเจ้าหน้าที่สถานทูต เจ้าหน้าที่กงสุล มารว่ด้วยช่วยกัน บรรยากาศสนุกสนาน”

“ที่สำคัญคือเราเข้าใจเกษตรกรว่การทำนา การทำเกษตรกรรมมีความ ยากลำบากแค่ไหน กว่ที่จะได้ผลผลิต ต้องดูแลทะนุถนอม”

“สำหรับวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเกี่ยวข้าวนี้มีความคึกคักมาก เช่นกัน”

บักจวบบอกอีกว่ วันที่คึกคักมากที่สุดคือ “วันตีข้าว” คือ เมื่อเกี่ยว



เสร็จแล้วก็เอามาตากแห้ง จากนั้นเอามาเมล็ดข้าวออกจากรวง ตามวิถีชาวบ้านเก่าๆ จะมีการมาช่วยกัน เรียกว่ การलगงแซก ส่วนใหญ่จะทำलगงดิน เพราะไม่ร้อน สนุกมาก คนรุ่นหลังไม่ค่อยได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา คนรุ่นใหม่ จากกรุงเทพฯเดินทางมาดู แม้กระทั่งตำรวจออสเตรเลียก็เคยเดินทางมาดู ขึ้นตอนต่อไปเอาข้าวเปลือกไปให้โรงสีใกล้ๆ บ้านสวนสิข้าวให้ ซึ่งสีให้ฟรี แล้วบรรจุหีบห่อแจกจ่ายพี่น้องประชาชน และครอบครัวผู้ได้บังคับบัญชา “ผมว่เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและมีประโยชน์ ผลผลิตที่ได้แบ่งให้ชาวบ้านและพี่น้องตำรวจ ทำให้วิถีชีวิตคนเรามาความสุขที่แท้จริง” รท.รอง ผบ.ตร.กล่าว

เจ้าตัวขยายให้ฟังอีกว่ แรกๆ หลังจาก “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ได้ ทำนาอีกปีละ 2-3 ครั้ง เพราะพื้นที่ติดกับเชือกแมงกว่น้ำมีทั้งปี แต่ระยะหลังคนนิยมทานข้าวน้อยลง เพราะกลัวเป็นโรคเบาหวานบ้าง กลัวอ้วนบ้าง ทำให้เหลือปีละครั้ง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา พล.ต.ท.ประจวบ พร้อมผู้ได้บังคับบัญชาจัดกิจกรรมการทำนาปลูกข้าว มีข้าราชการตำรวจ อาทิ พ.ต.อ. กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี รอง ผบ.ภ.จ.เชียงใหม่, พ.ต.อ.ธงชัย วรรณิก ผกก.

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/การศึกษา - ชีวิตคุณภาพ - ในประเทศ

วันที่: เสาร์ 26 ตุลาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17030

หน้า: 11(บน)

Col.Inch: 106.40 Ad Value: 127,680

PRValue (x3): 383,040

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รู้จัก'นายพล'ทำนาปลูกผักทอดแห เดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสุขที่แท้...



สก.ดอยสะเก็ด, พ.ต.ท.วิมล วงศ์สิงห์ สว.น.ส.แม่โป่ง ฯลฯ เข้าร่วมช่วยกันคนละไม้ละมือ

ปรากฏว่าวันนี้ผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้ทอดแหด้วย เขาเผยว่า "มันเป็นวิถีชาวบ้าน สุนัขที่ได้เลี้ยงปลาเอง ทอดแหเอง ที่ทำได้อย่างนี้ เพราะส่วนหนึ่งเติบโตมาจากภูมิลักษณ์อยู่กับชาวบ้าน ค่อยๆ เรียนรู้การทอดแหซึ่งไม่ยากเลย"

หลังจากนั้นผู้บังคับบัญชาแนะนำความคิดนี้กลับไปทำที่บ้าน เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว

ความประทับใจอีกครั้งหนึ่งในชีวิต พล.ต.ท.ประจวบ ได้ยื่นให้ฟังว่า "ผมมีความสุขตอนเป็น ผบ.น.5 จำได้เลยว่าเมื่อ 7 ตุลาคม 2562 ได้ถวายงาน และรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้ง เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยช่วงหนึ่ง พระองค์ตรัสว่า 'ตำรวจพันธุ์ดี' ตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าคืออะไร ต่อมาทราบว่าพระองค์พระราชทาน 'ทหารพันธุ์ดี' ที่ปลูกผักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้รับสนองพระราชดำริพระองค์ทำโครงการ 'ตำรวจพันธุ์ดี'"

รท.รอง ผบ.ตร.ให้ข้อมูลว่า ได้ทำโครงการตำรวจพันธุ์ดีที่เชียงรายเป็นแห่งแรก พระองค์ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ให้กับตำรวจ ทรงส่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาดิน พันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ผัก มาสอนตำรวจ ด้วย ต่อมาได้ขยายโครงการนี้ไปใน 8 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในภาค 5 แล้วขยายต่อไปโรงพักทุกแห่ง

"ประทับใจที่สุดในเมื่อกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯได้เสด็จเยี่ยมสง.อบ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโรงพักเล็กมีเนื้อที่ไม่ถึงไร่ ซึ่งได้ทำโครงการตำรวจพันธุ์ดีด้วย ที่ไม่เกิน 2 งาน เส้นทางอยู่ระหว่างก่อสร้าง พระองค์เสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเยี่ยมและเสวยพระกระยาหารที่นั่นด้วย"

ถือเป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการตำรวจและครอบครัวตำรวจ

ภายหลังจากทำ "โครงการตำรวจพันธุ์ดี" สามารถเก็บผลิตผลมาประกอบอาหารกลางวัน และเผื่อแผ่ให้ชาวบ้านที่มาติดต่อ มาแจ้งความที่โรงพักด้วย

สำหรับต้นเดือนธันวาคมนี้ นรต.ที่ 39 จะจัดพบปะกันที่บ้านสวนกุหลาบตอนนี้ยังรับราชการอยู่ 10 กว่าคน

เจ้าของบ้านสวนกุหลาบทิ้งท้ายไว้ว่า "การมีชีวิตอยู่คือชัยชนะ ยศฐาบรรดาศักดิ์เป็นแค่ชั่วคราว แต่ความสุขของเราคือการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ผมว่าสิ่งนี้สำคัญที่สุด"

ชาลินี แก้วคงคา

มติชน
กรอบนำ

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 26 ตุลาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17030

หน้า: 4(ล่าง)

Col.Inch: 7.27

Ad Value: 8,724

PRValue (x3): 26,172

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ผลิตภัณฑ์ข้าวสายพันธุ์ KUML



●ผลิตภัณฑ์ข้าวสายพันธุ์ KUML

นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ได้ขับเคลื่อน “การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพสายพันธุ์ KUML ด้วยกลไกตลาดนำการผลิต จังหวัดยโสธร” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเกษตรร่วมกับภาคีเครือข่าย ระหว่าง ธ.ก.ส. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่

ไทยที่ 1 ส่งออกสินค้าเกษตรอาเซียน

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิ์กุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปี 67 ส่งออกแล้ว 19,826 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 8% จากช่วงเดียวกันของปี 66 ในจำนวนนี้ส่งออกไปประเทศที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ด้วย 13,774 ล้านดอลลาร์ คิดส่วน 69% ของการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปโลก ส่งผลให้ไทยครองอันดับ 1 ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรของอาเซียน และอันดับ 8 ของโลก โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน คิดส่วนกว่า 31%, อาเซียน คิดส่วน 15%, ญี่ปุ่น คิดส่วน 11% และเกาหลีใต้ คิดส่วน 3%

ขณะที่การส่งออกเฉพาะเดือน ส.ค. 67 ไปประเทศคู่เอฟทีเอขยายตัวได้สูงถึง 9% จากเดือนก่อนหน้า มูลค่า 1,651 ล้านดอลลาร์ โดยตลาดจีนและญี่ปุ่น ขยายตัว 11%, อินเดีย 24%, นิวซีแลนด์ 34%, อาเซียน 4%,ฮ่องกง 2% และซิดี 428% สินค้าสำคัญที่ขยายตัว 5 อันดับต้น คือ ผลไม้สด

แช่เย็นแช่แข็ง 604 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 21% ตามด้วยข้าว 562 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 41%, ยางพารา 497 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 9%, ไข่ 392 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 6% และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 260 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 2%

“เอฟทีเอมีส่วนทำให้สินค้าเกษตรไทยขยายตัวมากขึ้น ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะขยายส่งออกไปต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากเอฟทีเออย่างเต็มที่ ปัจจุบัน 18 ประเทศคู่เอฟทีเอของไทยลดและเลิกเก็บภาษีกับสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ของไทยแล้ว เช่น ยางพารา 16 ประเทศ ไม่เก็บภาษีนำเข้าแล้ว ยกเว้นจีนและอินเดียที่ยังเก็บบางรายการ, ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 15 ประเทศ ไม่เก็บแล้ว ยกเว้นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดียที่ยังเก็บบางรายการ, ไข่แปรรูป 14 ประเทศ ไม่เก็บแล้ว ยกเว้นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ซิดี และเปรู ที่ยังเก็บบางรายการ, ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง 12 ประเทศ ไม่เก็บแล้ว ยกเว้นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย เวียดนาม กัมพูชา และลาว เป็นต้น”

ตลาดพาณิชย์ช่วยรายย่อย เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้

นายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของการจัด “ตลาดพาณิชย์” ตามนโยบายนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ล่าสุดได้มีการดำเนินโครงการไปแล้ว 692 ครั้ง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 11,500 ราย ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะสามารถช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการชุมชน และ SME ทำให้มีโอกาสขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีแผนที่จะจัดต่อเนื่องให้ครบทุกจังหวัด โดยสามารถติดตามรายละเอียดการจัดตลาดนัดพาณิชย์ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ www.moc.go.th

ล่าสุดเดือนตุลาคม 2567 จะดำเนินการจัดตลาดพาณิชย์ใน 25 จังหวัด รวมทั้งหมด 35 จุด ทั้งในพื้นที่ภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ประสานขอความอนุเคราะห์พื้นที่ลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2567 เวลา 08.00-18.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ จัดจุดจำหน่ายสินค้า ณ หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับงานแข่งเรือประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม 2567 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว จัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าชุมชนในงาน “เทศกาลปิ้งย่าง สระแก้ว ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2567 ณ ลานศูนย์การค้าบิ๊กซีเมืองสระแก้ว

สำหรับการลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการรายเล็กด้วยการลดค่าเช่าร้านค้า ค่าเช่าแผงตลาด ในพื้นที่หน่วยงานราชการและลดค่าขนส่งสินค้าด้วยความร่วมมือของไปรษณีย์ไทย ขณะนี้กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับพ่อค้าแม่ค้า เพราะช่วยลดต้นทุนได้จริง

ส่วนการลดค่าครองชีพให้ประชาชนด้วยการจับมือผู้ผลิตและผู้ค้าส่งรายใหญ่ และห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างท้องถิ่น ลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค และจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ไปติดตามการปรับลดราคาทั้งในห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างท้องถิ่น พบว่า มีการปรับลดราคาจริง และมีโปรโมชั่นพิเศษ อาทิ ช้อป 1 แลม 1 และจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี 2568

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 26 ตุลาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17030

Col.Inch: 16.77 Ad Value: 20,124

หน้า: 4(ขวา)

PRValue (x3): 60,372

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ระดมจัด'ตลาดนัดพาณิชย์'ทั่วประเทศ

ระดมจัด'ตลาดนัดพาณิชย์'ทั่วประเทศ

นายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดงานตลาดนัดพาณิชย์ หนึ่งในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้คิกออฟโครงการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา ล่าสุด ได้ดำเนินโครงการไปแล้ว 692 ครั้ง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 11,500 ราย เป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร ชุมชน และเอสเอ็มอี ให้มีโอกาสขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายจัดทั่วประเทศ และติดตามการจัดตลาดนัดพาณิชย์ได้ที่ www.moc.go.th ซึ่งในเดือนตุลาคมจัดจุดจำหน่ายใน 25 จังหวัด รวม 35 จุด อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ลานจอดรถหน้าห้างแม็คโครสาขาอุบลราชธานี วันที่ 25-27 ตุลาคม สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

นครสวรรค์ จัดหน้าศาลากลางจังหวัด นครสวรรค์ ร่วมกับงานแข่งเรือประจำปี 2567 วันที่ 18-28 ตุลาคม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว จัดในงานเทศกาลบึงย่าง สระแก้ว ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน ที่ลานศูนย์การค้าบึงขี้เมืองสระแก้ว

นายวิทยากรกล่าวว่า ส่วนการลดต้นทุนให้รายเล็กด้วยการลดค่าเช่าร้านค้า ค่าเช่าแผงตลาด ในพื้นที่หน่วยงานราชการ และลดค่าขนส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ไทย ขณะนี้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทยอยดำเนินการ ส่วนการลดค่าครองชีพ จับมือผู้ผลิตและผู้ค้าส่งรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีก ห้างท้องถิ่น ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และจัดงานมหกรรมลดราคา ซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตามราคาพบว่ามีการปรับลดราคาและจัดโปรพิเศษจริง โดยจะจัดต่อเนื่องถึงต้นปี 2568



คลังแก้หนี้นอกระบบแล้ว 2.1 หมื่นราย

นายพรชัย จีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลังที่ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านมาตรการสินเชื่อต่างๆ ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2566-24 ต.ค.2567 มีประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้รับการอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินไปแล้ว 21,463 ราย ยอดอนุมัติรวมทั้งสิ้น 1,024.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ 1,518 ราย และมียอดอนุมัติเพิ่มขึ้น 66.4 ล้านบาท

คลังจับมือออมสิน-ธ.ก.ส. เคลียร์หนี้นอกระบบ 21,463 ราย

นายพรชัย จีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าของการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลังที่ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านมาตรการสินเชื่อต่างๆ ได้แก่ โครงการสินเชื่อธนาคารประชาชน สินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินนอกระบบ สินเชื่อกองทุน

หมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน รวมถึงมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566-24 ตุลาคม 2567 มีประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้รับอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินไปแล้ว 21,463 ราย ยอดอนุมัติทั้งสิ้น 1,024.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากแถลงข่าวกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 จำนวน 1,518 ราย และมียอดอนุมัติเพิ่มขึ้น 66.4 ล้านบาท

สำหรับเจ้าหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังได้ส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อเป็นช่องทางให้เจ้าหนี้นอกระบบสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันมีนิติบุคคล (บริษัท จำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และเปิดดำเนินการแล้ว 1,145 ราย ใน 75 จังหวัด และ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 มีการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยสะสมทั้งสิ้น 4,814,023 บัญชี เป็นเงินรวม 44,723.36 ล้านบาท โดยเป็นยอดสินเชื่อคงค้าง 368,429 บัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 7,102.59 ล้านบาท

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 26 ตุลาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17030

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 59.50 Ad Value: 71,400

PRValue (x3): 214,200

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สวนสโลว์ไลฟ์สงขลา โคนยางพาราปลูกพืชผสม ปลูกง่าย เก็บกินได้ตลอดทั้งปี



สวนสโลว์ไลฟ์สงขลา โคนยางพาราปลูกพืชผสม

จากความไม่แน่นอนของราคายางพาราทำให้นางสุไบล๊ะ บินดูเลียม เกษตรกรบ้านดอนชีเหล็ก หมู่ 5 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ตัดสินใจโค่นสวนยางพาราพื้นที่ 4 ไร่ หันมาทำสวนเกษตรพอเพียงผสมผสาน ภายใต้ชื่อ “สวนสโลว์ไลฟ์” ที่สร้างความสุขให้กับครอบครัว

ภายในสวนปลูกพืชผสมผสานหลากหลายทั้งพืชผักสวนครัว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น เน้นทำสวนเกษตรผสมผสานเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนแบ่งปันเพื่อนบ้านและเหลือจำหน่าย ที่สำคัญครอบครัวและเพื่อนบ้านได้กินผักผลไม้ที่ปลอดภัย

นางสุไบล๊ะกล่าวว่า ประกอบอาชีพการเกษตรทำสวนยางพารา เมื่อถึงเวลาโค่นยางเพื่อปลูกใหม่ในที่ดินแปลงนี้ ก็ไม่ได้ปลูกยางพาราเหมือนเดิม แต่หันมาทำเกษตรผสมผสาน ทอยปลูกพืชเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งขณะนี้ได้กลายเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน มีผลผลิตได้บริโภคตลอดทั้งปี ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้ครอบครัว ปัจจุบันมีทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น หลากหลายกว่า 20 ชนิด อาทิ มะพร้าวบริโภคน้ำสด ชมพูทับทิมจันทร์ กัลยาร มะม่วง ทุเรียน มะนาว ชนุน ฟรุ้ง อ้อยคั้นน้ำ และพืชผักสวนครัว พืชหลักจะเป็นอ้อยคั้นน้ำ พื้นที่ปลูกประมาณ 1 ไร่ ฟรุ้งหลากหลายสายพันธุ์ทั้งกิมจูและหงเป่าสือ มีทั้งที่เริ่มปลูกและให้ผลผลิตแล้ว

“การทำสวนเกษตรนั้นเน้นที่ผลิตพืชปลอดภัยไร้สารพิษ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีใดๆ ใช้เพียงปุ๋ยหมักที่ผลิตเอง และแทนแดงที่เป็นปุ๋ยขสดีในการปลูกพืช การจัดการแมลงศัตรูพืชจะใช้วิธีการห่อผลเพื่อป้องกันแมลงมาเจาะทำลาย ขณะนี้มีพืชหลายชนิดที่สามารถเก็บผลผลิตบริโภคได้แล้ว ทั้งมะเขือเทศ พืชผักสวนครัว กัลยาร อ้อย ฟรุ้ง ทำให้ครอบครัวมีผลผลิตบริโภคได้ทุกวันตลอดปี ได้แบ่งปันเพื่อนบ้านและเหลือจำหน่ายสร้างรายได้ทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี ผลผลิตที่เก็บได้ในช่วงนี้จะมีพืชผัก ฟรุ้ง และอ้อย หลังจากเก็บเกี่ยวก็นำมาบริโภคในครัวเรือนรวมทั้งแบ่งปันเพื่อนบ้าน ที่เหลือก็จำหน่ายในชุมชน”



ปลูกง่าย เก็บกินได้ตลอดทั้งปี



นางสุไบล๊ะกล่าวด้วยว่า ได้เก็บฟรุ้งพันธุ์กิมจูและหงเป่าสือ (ไส้สีชมพู) ที่ปลูกผสมผสานอยู่กับพืชอื่นทั่วทั้งสวน ซึ่งฟรุ้งเมื่อเริ่มออกผลจะต้องห่อโดยใช้ถุงพลาสติกเพื่อป้องกันแมลงเจาะเข้าทำลาย สามารถเก็บผลผลิตได้ทุกวัน ราคาที่จำหน่ายฟรุ้งกิมจูกิโลละ 40 บาท และฟรุ้งหงเป่าสือกิโลละ 70 บาท หลังจากเก็บผลผลิตในสวนจะโพสต์ขายทางออนไลน์ โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในหมู่บ้าน

และชุมชน หลังจากสั่งจองจะมารับเองถึงบ้าน ทุกวันนี้ผลผลิตไม่พอกับความต้องการของลูกค้า ทำให้มีรายได้ทุกวัน วันละไม่ต่ำกว่า 400 บาท

“ที่ได้มากกว่านั้นคือคนในครอบครัวได้บริโภคผักผลไม้ที่สดใหม่ปลอดภัยตลอดทั้งปี อีกทั้งได้แบ่งปันเพื่อนบ้านอีกด้วย สร้างความสุขใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก”

อนงค์ วงศ์ช่วย



● ใช้สมุนไพรกำจัดหนอนกระทู้ผัก: รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ นพเสถียร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากผลงานนวัตกรรมทางการเกษตรกำจัดหนอนกระทู้ผัก (Common Cutworm) ที่ยังคงคุณค่าของแปลงผักปลอดสารเคมี จากสารกำจัดศัตรูพืชที่ได้จากการสกัดพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โดยได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการนานาชาติ “Pest Management Science” โดยเป็นการวิจัยร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม. โคตดาชู้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ภายใต้ทุน Franco-Thai สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยใช้สารสกัดจากสมุนไพรท้องถิ่น ได้แก่ ผักหวานป่า โดยนำมาสกัดด้วยเมทานอล จนได้สาร “คริสเซอร์ิโอล” (Chrisoeriol) ที่ให้ความเผ็ดร้อนแล้วจึงนำมาทดสอบกำจัดหนอนกระทู้ผัก ทั้งด้วยวิธีการฉีดพ่นที่หนอนกระทู้ผักโดยตรง และใช้จุ่มอาหารหนอนกระทู้ผัก ในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน พบว่าสามารถกำจัดหนอนกระทู้ผักได้ดีมาก และกำลังศึกษาความปลอดภัยสำหรับมนุษย์ต่อไป ก่อนที่จะได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อประโยชน์ในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป.

ซีพอร์ โลกธุรกิจ



น.นิตกร
ศรีสรรพงศ์

สินค้า GI 'ทุเรียนบางนรา'

นายณนิตกร ศรีสรรพงศ์ รพช. พาณิชย์ เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ คือ ทุเรียนบางนรา เป็นสินค้า GI ลำดับ 4 ของจ.นราธิวาส ต่อจากปลากุเลาเก็ม ดากใบ ลองกองต้นหยงมัส และข้าวหอมกระดังงานราธิวาส ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ไปก่อนหน้านี้และเป็นสินค้า GI ทุเรียนไทยที่ขึ้นทะเบียนเป็นลำดับที่ 18 ถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI มากที่สุดมั่นใจว่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุเรียนบางนรา และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ปัจจุบันมีสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI ทั่วประเทศแล้ว 212 สินค้ามูลค่ากว่า 76,000 ล้านบาทต่อปี